

ด่วนที่สุด

ที่ ขร ๐๐๒๑/ว ๖๕๒



๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงรายทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศจำนวนมาก กอปรกับปัจจุบันกระแสลมมีกำลังอ่อนไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกจากพื้นที่ได้ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศค่า PM_{๑๐} ค่า PM_{๒.๕} และ ค่า AQI สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอป.จ.ขร.) จึงได้จัดทำประกาศฯ มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงขอให้ท่านดำเนินการตามประกาศฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

วันท มอ.ศพ. เชียงราย ๑๗๓๒

- ต่อมา ๒๗.๐๖.๒๕๖๒ แจ้งมาเรื่อง ๑๕๖๒
ปัญหาหมอกควันจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จังหวัดเชียงราย มี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

- เน้นการประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชน สนม. ๒๖๓๒๒
รับทราบโดยทั่วกัน
ซึ่ง เรื่องหมอกควัน เชียงราย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจักษ์ ปรียะสุกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการจังหวัด

(นางสาวศิริกัญญา เข็มศิริศิริ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๑๘ - ๒๓

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

"ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปก."

4123

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย

ถนนแม่ฟ้าหลวง

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

- กพ
- ๒๕.๓.๒๕๖๒
สพ.ท ๒

(นางกัญญา ปรียะสุกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒



ประกาศกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ด้วยสภาวะการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหามอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทำให้เกิดการสะสมของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศจำนวนมาก กอปรกับปัจจุบันกระแสลมมีกำลังอ่อนไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกจากพื้นที่ได้ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ ค่า PM_{๑๐} ค่า PM_{๒.๕} และ ค่า AQI สูงเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า

๒. ให้อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้างทำความสะอาดถนน และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารและถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างถนนหรือทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือน

๓. การประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย ประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจุดแจกจ่ายโดยทั่วไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการจังหวัด